

# 'ธนาคารควาย'ไอเดียเด็ก'ม.มหาสารคาม' ชนะเลิศ'กรุงเทพฯ'ต้นกล้าสีขาว'ปี 58

**ก**ารประกวด "โครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ที่จัดเป็นครั้งที่ 9 (ประจำปี 2558) มีผู้สนใจส่งผลงานเข้ามาทั้งหมด 641 ทีม จาก 65 สถาบัน นับเป็นปีที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดตั้งแต่เปิดโครงการมา ซึ่งผู้ชนะในปีนี้ได้ประกาศผลไปแล้วคือทีมจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 300,000 บาท และ Take Course English for Business ณ ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 2 สัปดาห์ รวมมูลค่ากว่า 900,000 บาท

สำหรับโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาทุกสถาบันทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมโครงการทำแผนการพัฒนาชุมชน **ศิริพร นพวัฒน์พงศ์** ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เปิดเผยว่า โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2550 อันเป็นเป้าหมายของชาวไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ด้วยความร่วมมือจากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของธนาคารที่จะร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีความมุ่งหวังที่จะเพาะพันธุ์ต้นกล้าสีขาว อันหมายถึงเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ให้เป็นคนที่เก่งและดี มีความรู้คู่คุณธรรม และรู้จักน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และขยายผลไปสู่ครอบครัว รวมทั้งชุมชนต่อไป นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยังเป็นผู้สนับสนุนร่วมโครงการเพื่อต่อยอดการบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และตรวจสอบได้ตามหลักบรรษัทภิบาล

"ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบ่มเพาะความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการทำแผนงานโครงการ ตลอดจนจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ ซึ่งเป็นที่นำมาปฏิบัติให้ทุกคนมีการพัฒนาอย่างมาก และถือว่าเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงที่พร้อมจะเติบโต โดยผู้รับการอบรมได้สร้างสรรค์และทำผลงานได้อย่างหลากหลาย และยอดเยี่ยม แต่ละทีมซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่สามารถนำความรู้ มุมมอง ความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญในการใช้ไอทีเข้าไปช่วยต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ หรือโครงการของชุมชนได้เป็นอย่างดี"

สำหรับผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านมาล่าสุด ทีมมหาวิทยาลัยมหาสารคามชนะเลิศด้วย



น้องๆ จาก ม.มหาสารคาม กับควายในโครงการธนาคารควายที่เข้าแข่งขัน

เลิศด้วย "โครงการจัดตั้งธนาคารควาย" เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านในด้านการเลี้ยงควายให้คงอยู่ในชุมชน ทั้งยังสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาใช้แรงงานควายเพื่อทดแทน

**สังจาวพร พิลิก** ตัวแทนนิสิตจากทีมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยว่า เป้าหมายของโครงการคือ อยากให้ชาวบ้านมีโอกาสใช้แรงงานควาย จึงรวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งธนาคารควาย เพื่อให้ชุมชนได้ใช้แรงงานควายกันอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผัก ด้วยการนำเอามูลควายที่ได้ไปทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปลูกพืชแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ซึ่งชุมชนที่ไปลงพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จไปอีกชั้น เพราะกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ และเป็นชุมชนต้นแบบ

"ชาวบ้านมีควายเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และได้รับควายพระราชทานประมาณ 30 ตัว แต่ก็ไม่เพียงพอต่อคนในชุมชน จึงช่วยกันบริหารจัดการให้ระบบระเบียบมากขึ้น และได้ใช้แรงงานควายกันอย่างทั่วถึง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่ชาวบ้านได้รับประโยชน์"

ผลที่ได้จากการทำโครงการ สังจาวพรกล่าวว่า ทำให้สมาชิกในทีมเองก็ได้เรียนรู้จากการพัฒนาชุมชนครั้งนี้ในหลายๆ ด้าน ไม่ใช่เพียงแค่เห็นขึ้นมาแล้วคิดว่าจะได้รับอะไรจากมหาวิทยาลัย กับกลายเป็นว่าตื่นขึ้นมาพวกเราต้องคิดแผนงาน ทำประโยชน์เพื่อชุมชน ซึ่งช่วยให้เปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิม ภาพที่เห็นเมื่อลงชุมชนคือคนในชุมชนช่วยกันพัฒนา สร้างแปลงผัก สร้างศูนย์การเรียนรู้ ทั้งยังได้ตั้งกินข้าวด้วยกัน คนในชุมชนดูแลสมาชิกในทีมเหมือนลูกหลาน ซึ่งเป็นภาพที่หาได้ยาก ต่างจากการนั่งเรียนในห้องเรียนกับเพื่อนๆ

และโครงการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

ส่วนรางวัลอื่นๆ ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 210,000 บาท คือ ทีมจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตฯ กับโครงการกู้ภัยห่างไกลยาเสพติดในเขตพื้นที่คลองเตย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา 120,000 บาทคือทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับโครงการเรียนรู้ไปด้วยกัน เติบโตไปด้วยกัน สวนฝันสู่ออนาคตที่ยั่งยืน ณ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนวัดสระแก้ว รวมถึงรางวัลสนับสนุนมหาวิทยาลัยจำนวน 1 รางวัล เป็นเงิน 100,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เข้ารอบชิงชนะเลิศมากถึง 3 โครงการ

รางวัลโครงการดีเด่นระดับภาคจำนวน 4 ภาค ได้รับทุนการศึกษาภาคละ 37,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือทีมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร กับโครงการส่งเสริมการทำน้ำหมักมาให้หมูกินเพื่อให้หมูมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย ผลักดันให้กลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตแหม่มหมูที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP เพิ่มช่องทางการตลาด สำหรับภาคใต้ได้แก่ทีมจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) กับโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดสู่มาตรฐาน สโม. สร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยดและข้าวเกรียบจากข้าวสังข์หยด ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ร้านค้าชีวิต เพื่อเพิ่มช่องทางการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ส่วน



การนำเสนอโครงการธนาครควายบนเวที

ภาคกลางและภาคตะวันออกได้แก่ทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับโครงการส่งเสริมทางด้านการเกษตรแก่บ้านกึ่งวิเศษที่เป็นสถานสงเคราะห์และฟื้นฟูคนใช้โรคจิตที่อาการุญเสแล้ว

นอกจากนี้ยังมีรางวัล Popular Vote ได้รับโลรางวัล พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท คือ ทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้รับอีก 1 รางวัล รางวัลพิเศษจาก ป.ป.ช. ด้านบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใสและชื่อเสียงสุจริต ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท คือ ทีมจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่) ก็ได้ไปอีกรางวัลเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีรางวัลชมเชยอีก 3 รางวัล รับทุนการศึกษาทีมละ 25,000 บาท ประกอบไปด้วย ทีมจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิทยาเขตชุมพร) กับโครงการจัดการด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทเรือใบโบราณ และทีมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 2 โครงการ คือ โครงการหลักสูตรปลูกผักหวานป่า และโครงการชาข้าวพันธุ์ไทยกับการคิดค้นชาข้าวยาง.